




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ นโยบายรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก ในการรักษาคำสัตย์ศรีความเป็นราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับทราบมติข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจากภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด แต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายบุญชู พุ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋



แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเรื่องกล่าวหา	จำนวนเรื่องทั้งหมด		เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		หมายเหตุ
	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่มา : งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผ่านทางช่องทาง Social network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ				
เดือน	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ.	พ.ศ.
<input checked="" type="checkbox"/> ตุลาคม	x			
<input checked="" type="checkbox"/> พฤศจิกายน	x			
<input checked="" type="checkbox"/> ธันวาคม	x			
<input checked="" type="checkbox"/> มกราคม		x		
<input checked="" type="checkbox"/> กุมภาพันธ์		x		
<input checked="" type="checkbox"/> มีนาคม		x		
<input checked="" type="checkbox"/> เมษายน				
<input checked="" type="checkbox"/> พฤษภาคม				
<input checked="" type="checkbox"/> มิถุนายน				
<input checked="" type="checkbox"/> กรกฎาคม				
<input checked="" type="checkbox"/> สิงหาคม				
<input checked="" type="checkbox"/> กันยายน				

หมายเหตุ เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล แต่อย่างใด

ลงชื่อ.....  ผู้รับรองข้อมูล

(นางมนัสวี กลิ่นอุบล)

หัวหน้าสำนักปลัด